

บทที่ ๕

ปัญหาสำคัญของอาวฮิน จากความตกลงเจนีวา ปี ค.ศ. ๑๙๒๒

๑. ปัญหาความเป็นกลางของอาว

เรื่องความเป็นกลางของอาวฮิน เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมานานแล้ว นับแต่อาวฮินยังไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นกลาง ยังไม่มีความตกลงเจนีวาปี ค.ศ. ๑๙๒๒ จนกระทั่งได้มีการประกาศความตกลงดังกล่าว และยังมีเหตุไฉนความตกลงขัณฑ์ของอาวฮินว่าด้วยเรื่องความเป็นกลางของอาวฮินถึงคงเป็นปัญหาอยู่ สาเหตุใหญ่เนื่องมาจากความไม่แน่ใจว่าอาวฮินจะเป็นกลางโดยจริงหรืออาวฮินจะสามารถรักษารูปธรรมเป็นกลางของตนอยู่โดยตลอดหรืออย่างไร ทั้งนี้เพราะมีรัฐอาวฮินอยู่สามแห่งซึ่งเกี่ยวพันกัน อันได้แก่ไม่ก็กว่าความเป็นกลางของอาวฮินจะเป็นอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสมควรที่จะพิจารณารวมกันโดยละเอียดต่อไป

ความลึกลับที่จะให้อาวฮินเป็นกลางได้มาตั้งแต่การประชุมปฏิบัติการครั้งแรกในอิมโคจิน ณ นครเจนีวาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๔ ตามความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติการครั้งแรก เป็นแต่เพียงว่าความตกลงมีไม่ใคร่ขู่เรื่องบิวเท่านั้น การที่กำหนดให้ขู่ขวนเหี่ยวของในการรัฐแห่งฝ่ายเวียงคินนั้นจะฝ่ายฝรั่งเศส (มีข้อบกพร่องตามกำหนดไว้ในความตกลง) นอกกำลังออกไปจากอาวฮิน และทั้งนี้แม้คณะกรรมการระหว่างประเทศทำหน้าที่ศึกษาความลึกลับในการปฏิบัติความความตกลงดังกล่าวรวมถึงการห้ามนำทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานทางประเทศอื่นในอาวฮิน แต่จริงก็เพื่อประสงค์จะให้อาวฮินเป็นกลางเป็นรัฐกันจน (buffer state) ระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งขยายเขตอิทธิพลจากดินแดนกันใหญ่จีนลงมาในเวียงคินเหนือกับอาณาบริเวณนอกเขตอิทธิพลคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ดีไม่มี การขู่ขึงความเป็นกลางของอาวฮินกระทั่งเมื่อเจ้าสุรพรรณา ให้เป็นนาถรัฐมนตรีในปี ค.ศ. ๑๙๒๒ นั้นได้มีการประกาศว่าจะมีมติเห็นชอบเป็นกลางตามหลักการ ๕ ประการของ

* สารานุกรม (๑๐ ปี ค.ศ. ๑๙๒๒) หน้า ๒๕๓

ฝ่ายกรัฐมนตรีเพ็ญแสงอินทโยธ ความตั้งใจของเจ้าสุวรรณภูมาในกรณีที่ประกาศนโยบาย
 นี้คือจะสร้างบรรยากาศที่คล่องตัวมาว่าเราจะไทยลี้ภัยระหว่างเจ้าเพชรราช ซึ่ง
 ในขณะนั้นยังลี้ภัยอยู่ในประเทศไทย และเจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ของลาว แต่ความตั้งใจนี้ทวยตึงได้แยบเยื้อนไปโดยเจ้าสุวรรณภูมาได้เข้ามาใกล้ชิดกับ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีศักดิ์และสมภารพระยศว่าลาภวิเศษ โดยได้ขอพระโอรสองค์หนึ่งเข้ามา
 ร่วมกับรัฐบาลในรูปของพรรคการเมืองซึ่งมีชื่อว่า "พรรคแนวลาภวิเศษ" รัฐบาลลาวใน
 ขณะนั้นจึงได้รูปเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคแนวลาภวิเศษกับพรรคแนวลาภวิเศษ
 เจ้าสุวรรณภูมา เจ้าสุภานุวงศ์และพรรคแนวลาภวิเศษได้จะเดินกลางอย่างแท้จริง
 หมายมายถึงเอารัฐบาลของลาวไปเป็นเครื่องยึดของอำนาจและมรดก จึงได้เลือกให้
 เกินแก่ หลาวชัย ขณะนี้กร จึงได้ใจดีกับสมเด็จเจ้าสุวรรณภูมาออกไป และจึงตั้งรัฐบาลใหม่
 ซึ่งไม่มีพรรคแนวลาภวิเศษเข้าร่วมด้วย คือเจ้าสุภานุวงศ์ก็ถูกจับกุม นโยบายเดิมของ
 หลาวชัยทำให้ฝ่ายนี้เขลาว่าเพิ่มการเป็นศัตรูมากขึ้น และเลิกการปะทะกำลังกับเมือง ๆ และ
 เมื่อปรากฏว่ามีทหารเวียงจันทน์เข้ามาช่วยฝ่ายนี้เขลาว่าสู้รบด้วย หลาวชัยจึงได้ร้องเรียน
 ไปยังสหประชาชาติ ซึ่งนอกจากจะไกล่เกลี่ยการมาจัดการนำสันติภาพความจริงแล้ว คือเขา
 อธิการสหประชาชาติในขณะนั้น คือ นายคัต อัมมาเรธ (Dag Hammarskjold) ก็ได้เดิน
 พายมาสู่สถานการณ์ด้วยตนเองด้วย และมีรายงานว่าเขาได้แนะนำให้รัฐบาลลาวดำเนิน
 นโยบายเป็นกลาง แต่มีมติที่จะดำเนินการข้างหนึ่งอย่างใด หลาวชัยก็ต้องออกจาก
 ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายทองสุข พรหมวงศ์ และนายทองสุข หน่อสุวรรณ ได้เข้ายึดอำนาจ
 หลาวชัย อภัย ซึ่งในขณะนั้นเป็นประธานสภาประชาชนได้เข้ารับหน้าที่หัวหน้าคณะรัฐบาลใหม่
 เป็นกรหัวลาว และคณะมนตรีการเลือกตั้งทั่วไปพรรคของฝ่ายรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมา

๑๕. ส.ค.อ. สุทธิ หน้า ๔๖
 ๑๖. K.H. Bombwall, The Conflict in Laos (Indian and Foreign Review, New Delhi 1, Statesman Press, Vol. 1, No. 4, December 1, 1963)
 หน้า ๓๐-๓๕ Richard Butwell, Southeast Asia Today - And Tomorrow, A Political Analysis (New York : Praeger Paperbacks, 1961) หน้า ๑๓๖

เจ้าพระยาพิชัยโกวิทเลือกให้เป็นนายประจักษ์ ซึ่งได้ประกาศว่าจะยึดถือนโยบายเป็นกลาง
รัฐบาลของเจ้าพระยาพิชัยโกวิทในทำนองนี้เองได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๕ ในการลงมติ
ผ่านร่างมาตราที่ ๒ ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นข้อสำเร็จ เขาใจตรงกันโดยเจ้าพระยาพิชัย
พิชัยโกวิทเลือกเป็นประธานรัฐสภาครั้งแรก ในครั้งนั้นเองที่ เจ้าพระยาพิชัยโกวิทได้ประกาศ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้จะยึดถือถือถือเป็นกลางเป็นกลาง
ต่อทั้งสองฝ่ายและจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลย และจะคอยช่วยเหลือทั้งฝ่ายผู้
พิชัยโกวิทและฝ่ายผู้พิชัยโกวิทให้ได้มาซึ่งความสงบเรียบร้อยและความเป็นกลาง
ในระหว่างที่เจ้าพระยาพิชัยโกวิทเอง จะช่วยกันให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติในระหว่าง
ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรอันยังขึ้น ในที่สุดแล้วก็ได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ได้
รวมคำพิชัยโกวิทและสภาผู้แทนราษฎรเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ได้เจ้าพระยาพิชัยโกวิทและสภาผู้
แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติว่าสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้
แทนราษฎรจะแยกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้แทนราษฎรและฝ่ายผู้แทนราษฎร
จากนั้นจึงได้เข้ามามีส่วนอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี้แล้วก็เป็นอัน
สำเร็จ

อย่างไรก็ตามความขัดแย้งก็ปรากฏว่า การสืบทอดเป็นประจักษ์นั้นได้เกิดขึ้นโดย
นั้นทำให้สภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีผู้หนึ่งเลย ของสภา
อาจจะเห็นหรือตรงกันบ้างหรือไม่ ทั้งนั้นขอมีมติที่จะนำวิธีการใหม่มาใช้ความผูกพันการ
ด้วยกันคือ สภานิติบัญญัติ หรือ สภานิติบัญญัติ ๕ มีระบอบการปกครองที่
กันกันอันดี ทั้งนี้เพื่อหวังกันว่า
คนมีวินัยอันดีจะได้มีความสงบเรียบร้อยและสามารถที่จะสามารถที่จะ
เห็นวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะได้เร็วขึ้น ทางด้านการ
กันกันอันดี และได้เห็นว่าวิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้มีความสงบเรียบร้อย
อันหนึ่งอันเดียว อันนี้วิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้มีความสงบเรียบร้อย
ก็ได้ให้ความสนใจและเห็นด้วยที่จะดำเนินการต่อไปในที่ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรและสภาผู้แทนราษฎร และได้เห็นว่าวิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้
ทางด้านการกันกันอันดี และได้เห็นว่าวิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้
อันหนึ่งอันเดียวอันดี อันนี้วิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้มีความสงบ
เรียบร้อยและสามารถที่จะดำเนินการต่อไปในที่ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรและสภาผู้แทนราษฎร และได้เห็นว่าวิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้
อันหนึ่งอันเดียวอันดี อันนี้วิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้มีความสงบ
เรียบร้อยและสามารถที่จะดำเนินการต่อไปในที่ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรและสภาผู้แทนราษฎร และได้เห็นว่าวิธีที่คนมีวินัยอันดีจะได้

เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ และใกล้ชิดความสำคัญยิ่งของลาว เขาเห็นว่าไม่ว่าลาวจะตกเป็น
 ของคอมมิวนิสต์หรือโลกเสรีก็ตามงานที่เขาจะทำคือจะคอยช่วยไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ตัวเองได้ และเมื่อ
 ที่จะไม่ให้สหรัฐอเมริกายึดครองลาวที่เขาต้องการไว้ซึ่งมีอีกทั้งลาวที่ละแวก ๒ ประธานาธิบดี
 เคนเนดีและที่ปรึกษาของเขาจึงได้ลงมาเยือนลาวที่เมืองเวียง ซึ่งอีกทั้งลาวที่ละแวก ๒ ประธานาธิบดี
 ฝ่ายใดก็ตามที่รับซึ่งกันและกันในสงครามเย็น ทางเมืองเวียงก็อาจเป็นศูนย์กลางการปกครอง
 เป็นที่ดีกว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายขวาที่จะฝ่ายเป็นกลางอย่างจริงจังหรือ
 ไม่เป็นใจ จึงมีเหตุการณ์เมืองที่สำคัญยิ่งของลาว อย่างไรก็ตามก็มีความขัดแย้งในลาวโดยนาย
 หวันถึงขั้นสูงจนเพิ่มซึ่งไม่ทางเอียงกลางอันแล้ว ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้ามาของลาว
 ตรงประเทศลาวที่ปรารถนาจะใช้ลาวเป็นกลางและในความร่วมมือกับพันธมิตรทางภาคนี้ฝ่ายใด
 ก็ไม่ตรงข้อเท็จจริงแต่ประเทศซึ่งอาจเคารพในเอกราชและอธิปไตยของลาว ความปรารถนาถึง
 กลางตรงกับความคิดของประธานาธิบดีเคนเนดี ลอร์ดโฮม (Lord Home) ซึ่งขณะนั้นเป็น
 รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษมีความเห็นว่า นโยบายเป็นกลางเป็นนโยบายที่เหมาะสมที่สุด
 สำหรับลาว ส่วนที่อังกฤษเห็นว่าจะมีรัฐบาลแบบใหม่ที่สำคัญเพียงอย่างเดียวได้แก่ลาวที่ปรารถนาเป็น
 นานทรรัฐในศรีลังกา เช่นนั้นว่าลาวจะหาอำนาจตะวันตกที่มีความเห็นตรงกัน คือต้องการให้
 ลาวเป็นกลาง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะจึงเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาเบงกอล
 ในลุ่มวงไป และลงเป็นไม้เท้าให้ประเทศเหล่านั้นจะเสนอให้เข้าจีนเข้ากันไว้ซึ่ง ๆ ที่ตะวันตก
 ก็มีความเห็นไว้ด้วยที่ลุ่มวงในการสนับสนุนความสามัคคีในลาวและวันออกเมืองใด

ข้าพเจ้าขอแนะนำจากตะวันตกซึ่งมีความเห็นตรงกันเป็นการยอมรับในถึงความตั้งใจเดิมของ
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเมื่อรัฐบาลอังกฤษได้ลงบันทึกช่วยจำ (side note) ในสัญญา
 ลาวที่กรุงเวียงในฐานะประธานร่วมของที่ประชุมเจนีวาปี ๑๙๕๕ เมื่อวันพุธ ๑ มีนาคม
 ๑๙๕๕ ก่อนเริ่มการดำเนินการตามสัญญาในลาวและในคณะกรรมการภาคีเป็นกลาง ๑ ภาคีเข้าควม
 คู่สมภาคีการ ร่วมทั้งในคณะกรรมาธิการภาคีเพื่อ ความตกลงมีผลทางทหารเมืองของลาวนั้น
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ลีอ

* ORRIS หน้า ๕๔๖
 * กรมประชาสัมพันธ์ หน้า ๑๑๖ - ๑๑๗

“... ฐานะของรัฐบาลโซเวียตที่ได้เป็นมาตลอดห้าสิบปีเป็นอยู่ โดยไม่เปลี่ยนแปลงนั้นก็คือจะให้อาวเป็นกลาง รวมทั้งเป็นพันธมิตรกับคนอื่นก็หา เมื่อเดကာบของโซเวียตยุติภาพตามระบอบของเจนีวา (ค.ศ. ๑๙๕๕)... จะได้เปรียบซึ่งมานานแล้วที่จะได้เรียกประชุมระหว่างประเทศให้เฉพาะ เฉพาะที่จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะผลักดันให้รัฐบาลเพื่อระบอบชนกลุ่ม การประท้วงเดကာบและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบอบนั้น ซึ่งได้ เกิดระบอบชนกลุ่มการวางเอกริสนิภาพของโซเวียต”

เป็นที่น่าสังเกตของมหาอำนาจทั้งฝ่ายเอกเสรีและเอกเทศถึงกระนั้นทั้งลาวเองก็ยังเห็นความในหลักการว่าจะให้อาวเป็นกลาง นอกจากนี้โซเวียตยังเห็นด้วยกับ องค์การระหว่างประเทศของโซเวียตเจนีวาที่จะให้มีการ ประชุมระหว่างประเทศเพื่อระงับปัญหา ลาวเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นในกลางของกันเช่นนี้สหรัฐจึงได้เข้ามาในความตกลงกับรัฐบาลฝ่าย ลาวเองเจ้าผู้คุมมากขึ้น ในการนี้ประธานาธิบดีเคนเนดีได้ส่งนายอเวอริล แฮร์ริแมน (Averell Harriman) รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศผ่านกิจการระหว่างนอกโลกเดินทางมาถึงเวียงจันทน์เพื่อหารือกับผู้นำของรัฐบาลลาวถึงการจัดตั้งรัฐบาลผสมและการทำให้ ลาวเป็นกลาง นายแฮร์ริแมน และ นายวินสตัน บราวน์ (Winthrop Brown) เอก- อัครราชทูตสหรัฐประจำลาวดูเหมือนจะได้นำรัฐบาลอเมริกันที่สนับสนุนเจ้าสุวรรณภูมิ มาเป็นแบบรัฐบาลที่ ทั้ง ๆ ที่ลาวเห็นว่ารัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นเป็นรัฐบาลผสมซึ่งมีคอมมิวนิสต์ร่วมอยู่ด้วย ในการนี้นายแฮร์ริแมนได้เห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้เชื่อได้ว่าเมื่อ ลาวเป็นกลางแล้วจะสร้างรักษาเอกราชของตนไว้ไม่ได้ และเขาเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาล ผสมระหว่างลาวทั้งสามฝ่ายเวลานั้นจะช่วยกันแก้วิกฤตการณ์ในลาวเช่นที่รัฐบาลลาวเรียกร้องได้

เมื่อเห็นเช่นนี้ ในที่ประชุมเจนีวาของรัฐบาลโซเวียตได้พยายามสนับสนุนนโยบายในแง่ของความ เป็นกลางและรัฐบาลของตนได้ชี้แจงว่า เขาจะเคารพคำสั่งที่ประธานาธิบดีเคนเนดีให้ให้ไม่ ประชุมจุดตกลงกันแนวร่วมหรือรัฐชองที่กรุงเวียนนาเมื่อเดือนมิถุนายน ๑๙๖๑ นั้น สหรัฐ

๑ Facts on File (Vol. XXI, No. 1066 Mar. 30 - Apr. 5, 1961), หน้า ๑๑๓

ดู เหมือนจะเชื่อว่าโซเวียตจะยึดมั่นหรือความตกลงที่ให้อาวเป็นเขตราชและเริ่มกลาง ในระหว่างสงครามรายปี ความระแวงหรือความหวาดระแวงเป็นคุณธรรมที่ควรได้หรือเอาความเชื่อในทำนองเดียวกับที่โซเวียตมีความตั้งใจจะให้อาวเป็นกลาง เมื่อเขาอำนาจทั้งสองมีความเห็นสอดคล้องกันซึ่งไม่มีอะไรที่จะมาขัดแย้งการกล่าวเช่นการอื่นคือไม่ใช่ มีระเทศที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๐ ประเทศซึ่งรวมทั้งอิตาลีด้วยจึงได้ลงนามในความตกลงที่ให้อาวเป็นกลางเป็นเขตกลาง ค.ศ.๑๙๖๖ นี้เอง

ก. เสียงคัดค้านในเรื่องความเป็นกลางของอาว การคัดค้านการที่ให้อาวเป็นกลางนั้นได้มาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะเป็นกรณีคัดค้านในวิธีการที่อ่าวได้เข้ามาได้มีลาวนั้นคือ การงดให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนให้อาวเป็นกลางและจกตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ซึ่งการดังกล่าวนี้รัฐได้ให้การโจมตีอย่างหนักจากนิวยอร์กและบางประเทศ ในสหรัฐอเมริกา นายคณินนท์ ๑๑ ชาวออลท์ (Clement J. Zablocki) ประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการตะวันออกไกลและมาซิติกเคสของวุฒิสภาของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาผู้แทนราษฎรว่า ความพยายามของสหรัฐที่จะให้อาวเป็นกลางนั้นเป็นการล่อลวงตัวเองในเรื่องที่เรียกว่า "ไมโคร" ทั้ง ๆ ที่รู้ดีว่าถ้า ลาวมีอิสระจะเข้าใให้อาวเป็นกลางอย่างแท้จริงได้เสีย การที่จะให้อาวเป็นกลางนั้นเป็นการทำในสิ่งที่คิดว่า "เฉพาะยอมในกรณีที่ระวิการนำของสหรัฐในการที่จะหยุดระหิงลาว" มีระเทศที่เข้าข้างสหรัฐอย่างจริงจัง สหรัฐก็สนับสนุนหรือช่วยเหลือและกลับไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่คอมมิวนิสต์หรือของสหประชาชาติใจไม่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ยังคงสนับสนุนให้ประเทศต่างไปกล่าวคือ หลุยเซียน โกลเซีย (Brian Gozier) ผู้เขียนรายงานตะวันออกไกลของวุฒิสภาได้ให้คำแนะนำว่าจีนและมอริสก็ไม่ได้ให้ความจำเป็นที่จะลดหรือเลิกการสนับสนุนแก่ลาว เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับจีนแล้วลาวยังมีพลังจูงใจอยู่หลายภาค จีนและมอริสที่อาจตกลงการ ให้อาวเป็นกลางเพื่อเป็นรัฐกันชน

ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวิชนชน
Bangkok Post, April 18, 1962

ยากยิ่งกว่าจะตั้งใหม่เป็นรัฐคอมมิวนิสต์ ซึ่งจะเท่ากับนำผู้ปกครองรัฐเข้ามามีอำนาจของอเมริกัน เขตแดน
 ขึ้นที่อาจสงสัยว่าทำไมจึงยังไม่ปรากฏว่าจีนจะโอนลาวเป็นคอมมิวนิสต์โดยนิตินัยในเวลานี้ด้วย
 จีนเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว เป็น "เขตปกครอง" ซึ่งไม่ปรากฏว่าจีนจะเข้ามามีอำนาจโดยตรงทางทหารโดย
 ตรงในลาวเช่นเดียวกับจีนในกัวเงียงในเขตแดนลาวนั้น นอกจากนั้นจีนคอมมิวนิสต์ก็จะ
 กระดุกกระดิกให้ทหารคอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้าไปในลาวจนหมดเขต เช่น เวียดนามเหนือก็เข้ามามี
 อุตสาหกรรมกำลังคน การยึดครองนครหลวง การสร้างกองกำลังต่อสู้ สอนโรงเรียนฝึกให้ประชาชน
 การขยายเขตอิทธิพลทางอำนาจไปยังยูนนานและภาคเหนือของลาวอย่างใหญ่โต ดังนั้นประเทศไทยคอมมิวนิสต์
 ซึ่งมองว่าจีนอาจมีความเป็นอิสระในลาวมากกว่า จีนในลาวเป็นกลางเป็นกลางจริงๆ คงจากนั้นเขา
 ก็จะกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ไปโดยปริยาย

๒. ข้อค้นพบของ คณะเสนาบดี ความเป็นกลางของลาว ในสถานะที่เป็นประเทศ
 เล็กน้อย ไม่เป็นประเทศของดีมีฐานะทางเศรษฐกิจมาก ในขณะนี้กำลังจะเดินการที่จะเป็น
 ประเทศเป็นกลางเสรีและเอกราช มีสภาพและเศรษฐกิจเหมือนรัฐไทย และลาวที่จะให้
 ลาวเป็นอิสระซึ่งมีใจกว้างที่ "ผู้ทำรัฐจะให้บรรลุผลตามความปรารถนาอันเป็นจริงของ
 ชาติของตนอย่างมีประสิทธิภาพ" มีหลักการมาจาก ๓ ข้อคือ ๑. ขอบเขตการไกล ๆ ซึ่งจะ
 การทำลายเป็นภูมิภาค เอเชียอาคเนย์และเขตกองลาว ทั้งให้ความเป็นกลางของลาวจึงมีขึ้น
 เป็นองค์ประกอบของภาวะเป็นกลางของลาว สำหรับในเรื่องความเป็นกลางของลาวนั้น ท่าน
 รัฐมนตรีต่างประเทศมัก ออซันบอร์ กล่าวไว้ว่ามีความเป็นกลางของจีนโดยนายของเคย
 เมื่อครั้งนายถนอมกับเชอจูได้เข้ามาร่วมประชุม ฯ จากที่เห็นว่าเมื่อปี ๑๙๖๐ ได้ตกลงกันว่า

"ในเรื่องความเป็นกลางของลาว ถ้าหากเป็นการจัดการของ
 รัฐบาลลาวที่ลงสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเทศในองค์ประชุมของ องค์การ
 กลางเป็นกลางอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงแต่เป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า
 เข้ามารวมเข้าเพื่อเข้าครอบครองลาว ความเป็นกลางเป็นที่ยอมรับ"

๑๑ The China Quarterly, No. 7 July - Sept., 1964 (Great Britain: Eastern
 Press Ltd.) 167 ๑๖๘ - ๑๖๙

ยอมไม่ได้ เพราะเห็นการกระทำจริงใจที่ช่วย และว่าความดีของชาติ
ที่จะให้อาวเป็นเขตของทหาร มาระเขตโดยที่ไม่ดีของชาติให้อาว
เป็นเขตของทหารทุกฝ่าย ไม่ใช่ว่าเป็นเขตของทหาร และ
เพียงแต่ได้มาด้วยมือกลางใจอันหนึ่งเขายึดครองได้*

จากข้อถ้อยแถลงของนักทฤษฎีใหม่ที่ว่าประเทศไทย ไม่ยังมีอุดมการณ์ให้อาวเป็นกลางมา
แต่เริ่มแรก ในอุดมการณ์และคำพูดของขบวนการปฏิวัติทางประเทศเองก็ให้ประชาชนยึดถือเรื่อง
การยอมรับในความเป็นกลางของลาว ในสมัยระหว่างประเทศ ๔๔ ชาติที่เจนีวา
ถ้าประเทศไทยได้มองถึงถึงหลักการที่จะให้อาวเป็นเอกราชและมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ และ
ให้ทุกประเทศเคารพในบูรณาภาพหนึ่งของลาว แต่มีอยู่ขณะหนึ่งของถ้อยแถลงในที่ประชุม
ระหว่างชาติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ นั้นขบวนการปฏิวัติลาวว่าว่า.-

“... ราชอาณาจักรลาวควรเป็นอิสระของตัวเอง ไม่ควรยอมจำนน
ให้ความครอบงำของฝ่ายต่างประเทศไม่ว่าไทยหรืออินโดจีน เพื่อการ
นี้คนลาวทุกคนคิดว่าลาวควรเป็นกลาง และไม่ควรถูกข่มขู่จากใครทั้ง
หนึ่งในการต่อสู้ซึ่งเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการใช้
เงื่อนไขอันอย่างกว้างขวาง และถูกรายงานว่าเป็นข้อแนะนำทางความ
ตกลงในระหว่างบรรณาคกรของลาว แต่หาเสียหลายข้อของขบวนการนี้ได้แก่
ข้อวางใจของฝ่ายที่เข้าไปถึงแก่การขอ. เรือง และพยายามหา
ความหมายและตีความอันแท้จริงของคำว่า “ความเป็นกลาง” อาจทำให้
ข้าพเจ้าหมายถึงประเทศบางประเทศในทันทีโดยเฉพาะประเทศที่มีขบวนการ
ซึ่งข่มขู่แล้ว ความเป็นกลางดูเหมือนจะหมายความว่าลาวควรลดข่มขู่
ข่มขู่และชาติของประเทศเหล่านั้น ท้องไม่แสดงการไม่เห็นด้วยและไม่
ปฏิเสธที่ข่มขู่และทำร้ายเหล่านั้น ความที่การแสดงความงามของอำนาจนี้เห็นทั่วไป

* ขาวของกรมการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ “คำให้การจากขบวนการปฏิวัติของรัฐบาลลาว
กลางประเทศนาอานัล ลานฮันท์” เมื่อ ๑๕ พ.ค. ๖๔

ถึงที่พรรคและเขาใจดีในโลกว่ามีใจของเขาดีมีสติเห็น ความเห็นกลาง
 ของคนถึงกลางใจมีความสงบกับประเทศมีอีกประเทศใด ๆ และเขาจะ
 วางใจการเข้ามาบริหารในภาคระบอบที่บริหารพรรคซึ่งอาจเป็นได้หรือ
 ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงอันเห็นของเขาคงจะมาจากพรรค หรืออาจกลุ่มประเทศ
 ดังนี้โดยที่เห็นกลางเห็นอยู่ในใจในใจแล้วความกลางของเขาว่า
 "กลางเป็นกลาง" ทัศนะของของข้าพเจ้าจะคงเห็นซึ่งการเข้ายี่สิบ
 จากการใจชอบสักการะดี และทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอันเห็นอันที่จะวางใจ
 เขาให้เป็นกลางของตัวเองในบ้านจะก็กล่าว..."

ฉันทอดของรัฐบาลกรีทางประเทศไทยในนี้ประเทศเขาใจดีได้เห็นและเข้าใจ
 ถึงที่พรรคและเขาใจดีในโลกว่ามีใจของเขาดีมีสติเห็น ความเห็นกลาง
 ของคนถึงกลางใจมีความสงบกับประเทศมีอีกประเทศใด ๆ และเขาจะ
 วางใจการเข้ามาบริหารในภาคระบอบที่บริหารพรรคซึ่งอาจเป็นได้หรือ
 ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงอันเห็นของเขาคงจะมาจากพรรค หรืออาจกลุ่มประเทศ
 ดังนี้โดยที่เห็นกลางเห็นอยู่ในใจในใจแล้วความกลางของเขาว่า
 "กลางเป็นกลาง" ทัศนะของของข้าพเจ้าจะคงเห็นซึ่งการเข้ายี่สิบ
 จากการใจชอบสักการะดี และทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอันเห็นอันที่จะวางใจ
 เขาให้เป็นกลางของตัวเองในบ้านจะก็กล่าว..."

Thailand at the Geneva Conference on Laos หน้า ๕๐ - ๕๑

ค. เงื่อนไขของความเป็นกลางของสมาชิกสภา ข้าราชการประจำ ข้าราชการประจำของ
 ความเห็นกลางของสภาผู้พิชระฯ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลางหรือไม่ก็ตาม คำว่าสมาชิกสภาผู้พิชระฯ
 อยู่กับเงื่อนไขของทั้งเรื่องว่าจะเคารพในความเห็นกลางจริงแค่ไหน ฝ่ายหนึ่งถือประ-
 เทษฐาน ๆ ซึ่งไม่กระทบกับความเห็นกลางของสภา ผู้ที่เข้ามามีสิทธิระดมความเห็น ข้าราชการ
 ข้าราชการหรือข้าราชการหนึ่งคน ถ้าทั้งสองฝ่ายเคารพในมติของสภาความเห็นกลางที่กล่าว
 กันแล้ว ฝ่ายอื่นเป็นกลางได้เอง นอกจากนั้นในเรื่องเจตนาและความจริงใจของทั้งสอง
 ฝ่ายแล้ว ยังมีการการันตีเรื่องเงื่อนไข (conditions) อีกที่ทำให้เกิดข้อเคลือบแคลงใน
 ความเห็นกลางของสภา ซึ่งประเทศที่ยึดถือเอกราชเป็นกลางมีจำนวนไม่มากนัก เพราะมีนั้น
 จะไม่ทำให้เกิดอันวิบัติและความขัดแย้งกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะมีวิธีการของใจเกิด
 ที่สูงจนได้เห็นมาตาม การการันตีหรือเงื่อนไขที่จำเป็นจึงควรพิจารณาเป็นกลางขึ้นมานี้ดังนี้ คือ

- ๑) ต้องเห็นการันตีการเอาของของส่วนใหญ่ออกมาขึ้นนี้ที่จะเป็นกลาง และหากขึ้น
 ต้องมีกำลังของตัวหรือเองได้ หรืออย่างนั้นของมีกำลังหากผลของ
- ๒) ต้องมีกำลังทางเศรษฐกิจมากพอ จะเห็นได้ว่าวิเศษมีกำลังทางเศรษฐกิจ
 เป็นเป็นเขตประเทศหนึ่งในโลกจะมีคือเมืองเมือง ๕ ล้านคน หรือประเทศวิเศษเซอร์ลอนด์
 ก็เหมือนกับ ออสเตรเลียกับแคนาดา
- ๓) สถานะทางภูมิศาสตร์ เช่นอยู่ในทางเอเซีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
 กว้างไกล หมายความว่าและจุดมุ่งหมายเป็นกลางก็ยังไม่ชัดเจนเป็นกลางแต่อยู่ข้างฝ่ายอเมริกา และ
 นอกจากนั้นถ้าหากที่ไว้ในสงครามมีน้อย เช่น อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือไม่มีอยู่ชาว
 ชั่ว ๆ ประเทศใหญ่ ๆ สักอันใดประเทศเหล่านี้ของส่วนกำลัง เพราะถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับจะ
 เห็นว่า การได้ คือระการ ซึ่งที่สำคัญยิ่ง คือระการ ระสงครามเป็นกลางของในนั้นดูหา
 ทางเขตชนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นกับวิเศษเซอร์ลอนด์เองจะเป็นกลางได้ ก็ต้องรอให้ข้อ
 ทกลงในเรื่องเช่นเขตชนกับที่เรือรบ
- ๔) ประเทศซึ่งเข้าให้การรับรองและคำรับประกันความเห็นกลางของประเทศนั้น ๆ

แต่ถึงกระนั้นก็ยังเข้าใจยาก เพราะเหตุที่การตีในระแวกสงครามโลกซึ่งสงครามครั้งใดเป็นระจกั
ยนานอยู่แล้ว เช่น ความเข้มงวดของจุดเขมเบอร์ที่ซึ่งจำกัดขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๗ ไก่ถูกเขมเบอร์นั้นค
เนิดในปี ค.ศ. ๑๙๑๔ เมื่อเขียนเองก็ถูกเขมเบอร์นั้นละเมิดความเข้มงวดในสงครามโลกทั้ง
สองครั้ง จีนแดง เรอโทเนีย และอิตาลีเนีย อ้วนถูกถูกรานขึ้นขึ้น และจะมีประเทมว่าอำนาจ
ในการรับของเจ้าที่ตาม

นักคิดมาพิจารณาความเข้มงวดของดาว ในทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศของดาว
มีชายคาเทือกทิวเขาและระแวกที่มีเนินที่ราบเรียบที่ราบ ในที่ว่างของดาวและเอ ทางซ้ายเหนือ
และขวาของดาวก็ออกมีหินและดินเหนียวมีที่หรือเว้ามากมายและมีดินระจกัหลายชนิด ที่ให้ประเทศ
มีสภาพเป็นหนึ่งอย่างและทาง ก็ให้วิถีของดาวที่ เมืองภูมิประเทศเหล่านั้นก็ให้ดาววางตัว
เข้ดกลางน้ำได้เรื่อยแล้ว ซึ่งพิจารณาถึงถึงดาวฤกษ์ภายใน ระแวก การระจกัการ เมือง
และดาวจึงดาวที่เข้ดแล้ว ก็มีเข้ดระจกัที่เข้ดอยู่ในดาวฤกษ์หรือเงาของดาวทั้งตัวเป็น
อย่างใดอย่าง นอกจากนั้นตามข้อเท็จจริงที่เมื่ออยู่ดาวถึงกลางดาว การขยับตัวของดาวและระ
เทศอื่น ๆ ในเครือโลกเสรี นอกที่อย่างเช่น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจแก่ดาวก็คิดเป็นมูลค่า ๕๔.๖ ล้านเหรียญสหรัฐด้วย ฉะนั้นปี ค.ศ. ๑๙๖๐ สหรัฐ
จากของเข้ดให้อีกเป็น ๘๖.๓ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่างจากความช่วยเหลือดังกล่าวนี้แล้ว
ดาวก็คงจะคงตัวอยู่ไม่แท้ และคงจะหนีไม่พ้นจึงคิดดาวหรือโซเวียตอย่างตอนตัวนั้นขึ้นเป็น
อัน นั้นย่อมหมายถึงการล่มสลายของความเข้มงวดอย่างอื่นเรื่อง

เรื่องความเข้มงวดนี้ กระเจ้าร่าง เรอ โธเนียและราซิมหงส์ประพันธ์ รของ
นายรัฐมนตรีโคตรงอว่าไว้ในเรื่องที่มีเรื่องราวในก มีที่มาชีวิตและสนธิสัญญา ลมอ.
ที่กรุงมะนิลา เมื่อ ๕ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๔ เกี่ยวกับลักษณะของดาวไว้โดยหนึ่งว่า

... ในการมองกันตนเอง เราจำไว้ต้องมีดาวที่เข้ดของระ
เราทองแข็งแรง ชีวิตเข้ดอันค้ำชูใน ฐานะที่นำจิตใจเพราะมี เรือรบเข้ดต่าง ๆ
ของตัวเองพร้อม และตัวเขาก็มีที่จะหมิ่นบนกระเทศนี้เข้ดด้วยอย่างที่มีจริง
ของระเทศที่เข้มงวด เพราะว่าความเข้มงวดไม่เพียงร่างในกักกักกั

* Fifield หน้า ๑๖๗

ผลจากสร้างที่ระลอกตัวเองในบางสงครามด้วย...^{๑๖}

การรับใช้การให้ความเห็นกลางของดาวก็ได้ทรงยกฐานะประเทศาปริงแองโกลี
ตรงเชื้อสายเจ็ดร้อยเองเข้าสู่อุค (Espagnat) ซึ่งถูกหมายระหว่างประเทศาปริงแองโกลี
วางไว้ว่าสหรัฐอเมริกากลางตลอดกาล^{๑๗} รัฐนั้นจะคงดำรงอยู่ได้โดยตนเอง และอาจมีใต้อำนาจ
รัฐอเมริกันโดยเฉพาะในบางแห่งรัฐที่ ๑๖ ที่เห็นจริงก็มีการก่อตั้งกันทางอ้อมในดาว ซึ่งทำให้
ได้ระเหวเหวที่เกิดขึ้นและยก บนดาวที่มีจริงมีความสูงจากกลางประเทศาปริงแองโกลีของ
ถูกกำหนดด้วย อย่างไรก็ดีดาวมีเขตแดนที่แท้จริง และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
วางเคียง ฉะนั้น ก็อาจจะสองระบบความเห็นกลางดาวก็ได้^{๑๘} อย่างไรก็ดีความเห็น
เสียงแห่งหนึ่งในความเห็นว่าความเห็นกลางของดาวเป็นการทอดองหนางการเมือง ซึ่งน่าจะมอง
ดูไกลกว่าความเป็นกฎหมายที่กล่าวว่าจะเป็นข้อสำเร็จ หลักคิดแห่งองเสด็จในกรมฯ จึงเห็นว่า
ที่ทรงรับโดยปริยายว่าความเห็นกลางของดาวนั้นยังห่างไกลของความสำเร็จมาก อย่างไรก็ดี
ตามหลักการประชาธิปไตย^{๑๙} ให้ความตกลงใจว่าไว้ก็ โดยเฉพาะในปฏิญญาว่าด้วยความเป็น
กลางของดาว เช่น ข้อ ๑ (๗) ที่ว่า "จะไม่ไร้อาณาเขตของราชอาณาจักรดาวเพื่อการ
แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอื่น" ซึ่งถ้าความนี้ ฎาจริงได้ก็จะเป็นการดี
มาก ฉะนั้นในหลักการนี้จึงจำเป็นต้องมีการให้หลักประกันความเป็นกลางของดาว ทรงชื่อว่า

^{๑๖} STATO : 1954-1964 (Published by the SBARO, Bangkok, Thailand) หน้า ๔

^{๑๗} ความเห็นกลาง^{ไม่ได้รับ} ๑๖ ชนิด คือ ก) ความเป็นกลางชั่วคราว (ad hoc) ซึ่งประเทศหนึ่ง
ประเทศใดมีปฏิบัติ. ข. ความเห็นกลางถาวร (permanent) หรือ
ความเห็นกลางตลอดกาล (eternal) ซึ่งประเทศหนึ่งประเทศใดถือเป็นไม่ว่าใน
ฐานะของประเทศนอกอูเวอา ตัวอย่างของความเห็นกลางถาวรก็คือ ประเทศวิสเคอ
มอนติ ซึ่งเห็นกลางมาตั้งแต่ครั้งสงครามเสฐนลงเว็บบนเมื่อ ค.ศ. ๑๘๑๔ เบทเป็นตั้งแต่
ค.ศ. ๑๘๖๖ และว่าคดีในสมัยปัจจุบันตั้งแต่ครั้งสนธิสัญญาออตเพอริน (Lateran Treaty)
ค.ศ. ๑๙๑๕ ความเห็นกลางชั่วคราวนั้นมีตัวอย่างมากมาย เช่นความเห็นกลางอง
อ็อก. ๗ ในสงครามระหว่างประเทศอิมรัลเริ่มเมื่อ ค.ศ. ๑๘๖๐ ความเห็นกลางองสหรัฐ
อเมริกาต่อออตโตมันสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และความเห็นกลางองประเทศไทย
ในระบอบวิเศษองสงครามโลกครั้งที่ ๒ เหล่านี้ เป็นคน (บางประเทศมีก็มีความเห็นกลาง
รัฐาภิวัตน์ บางวันหลายองค์การดาว. ๑๖๖๖ ๑๖๖๗ ๑๖๖๘ ๑๖๖๙ ๑๖๗๐)

^{๑๘} ๑๖๖๗ ๑๖๖๘ ๑๖๖๙ ๑๖๗๐ หน้า ๔ - ๖

คำว่า "จักรวรรดิ" มีใ้ช้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และข้อ ๕ ก็มีกำหนดไว้ว่า "จักรวรรดิ" ในกรณีที่มีการระงับหรือการยุติการบังคับใช้โดย เฉพาะ หมายความว่า
องค์การซึ่งบูรณาการจากองค์ของราชอาณาจักรต่าง ๆ ซึ่งจะมีวิวัฒนาการร่วมกันในฐานะ
องค์การอาณาจักรต่าง ๆ และระหว่างรัฐต่าง ๆ เพื่อให้การปกครองราชการโดยปรากฏว่า
จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่การปกครองภายใน และสหพันธ ๑ ของรัฐธรรมนูญ

เมื่อพิจารณาคำอธิบายข้อ ๕ นี้ของเรายังไม่ครบ ๗ ขอบเขตรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าที่ข้อ ๕
ว่า ความเห็นของ ๕๐ ประเด็นในการระงับความเห็นเป็นเพียงข้อเสนอของ ส่วนหนึ่งหรือ
น้อยหนึ่งของรัฐ นายของระงับที่จะนำมาใช้การ ระงับในความสัมพันธ์ระหว่างระ
ชากรเองด้วย อันที่จริงความเห็นของ Troika ขึ้นระงับความเห็น ๑ นำมาใช้มาเพื่อการ
ปฏิบัติ เพราะผลของการระงับนี้การ ระงับด้วยของมีการตรวจด้วยที่ด้วย เสร็จเรื่องข้อ
ไม่ในการตรวจด้วย คือ คณะกรรมาธิการควบคุมการระงับระงับโดย Troika คือ
ระงับการควบคุมการ ๑ ๑ นายที่ออกโดยระงับ มีอำนาจที่จะให้ระงับการควบคุมความระงับ
คณะกรรมาธิการ ๑๓๓ ๑ นายที่ออกโดยระงับ มีอำนาจที่จะให้ระงับการควบคุมความระงับ
นายกรัฐมนตรีและนางสาวชวลา ของนายของ ๑๑ ๑ นายที่ออกโดยระงับ ๑ นายที่ออก
ที่ระงับโดยระงับจะให้ระงับการควบคุมโดยระงับ ๑ นายที่ออกโดยระงับ และทำด้วยของรัฐต่าง ๆ
ที่ระงับความเห็นและการ ระงับจำเป็นเพราะระงับในอย่างระงับระงับระงับ ๑ นายที่ออก
มีจุดนี้ว่า มีการ ระงับการระงับกับระงับระงับระงับ ๑ นายที่ออกโดยระงับ หรืออิทธิพลของเจ้าสุวระ
ภานุ นาย

สรุปแล้วปัญหาความเห็นของลาวซึ่งมีอยู่ทั้งภายในและนอกประเทศที่น่าจะพิจารณา ในความ
สกปรกคำ ระงับและการระงับ ความเห็น ของระงับลาว จะมีความยุติที่ใจและและการปฏิบัติ
ความเงื่อนงำของความระงับที่ระงับโดยระงับ ไทยและการระงับ ระงับความระงับ
ระงับที่ระงับระงับระงับลาว ซึ่งในเรื่องนี้ที่มีอยู่ทั้งในระงับระงับว่า การที่ระงับการระงับลาว
จะให้การระงับระงับระงับระงับระงับระงับระงับระงับระงับระงับ ระงับระงับระงับ

๑๕ เรื่องเดียวกัน
๑๖ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๕๖

และเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งเห็นความจำเป็นของเจ้าสุวรรณหงส์ว่า จะต้องหาโฮเวิร์ดที่จริงซึ่งจะได้
ถาวรเป็นกลาง ด้วยวิธีการทั้งสองของโฮเวิร์ดที่อาจไม่ต้องการในความเป็นกลางเพราะอาจจะมี
ปิตุภพของชาวที่ใดที่หนึ่งจะเกิดการขัดแย้งกับโฮเวิร์ดที่ความดี

๑๑. ปัญหาที่สามของของถาวร

เมื่อจะรัฐชาติของถาวรนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในความเป็นกลางที่กล่าวมาข้าง
ข้างในในอีก การจัดตั้งรัฐบาลถาวรนั้นได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๘๑^{๑๖} โดย
หลังการรื้อฟื้นความสงบของเงินวาล์วครั้งหลังเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๘๕ รัฐบาลของในระบอบที่ปกครอง
กับถาวรของฝ่าย คือ เจ้าสุวรรณหงส์ฝ่ายหนึ่งกับเจ้าสุภานุวงศ์อีกฝ่ายหนึ่ง ถาวรจริงเจ้า-
สุวรรณหงส์ก็นำส่วนการปกครองเข้ามาในรัฐบาลของก็เกือบถึงสงครามกลางเมือง ซึ่ง
ได้ทำให้เห็นว่าทั้งนี้ได้มีการนำความสงบเงินวาล์ว^{๑๗} และเมื่อที่จะเอาใจประชาชนซึ่งใน
ขณะนั้นเมื่อภายหลังการสู้รบระหว่างถาวรก็อาจช่วยกันเอง และมีประกอบกันเป็นระบอบของ
ถาวรหาเสียงเลือกตั้ง นักการเมืองข้างในถาวรเป็นเชิงในคำนี้ซึ่ง ว่าจะรวมถาวรให้เป็น
ปึกแผ่น ถึงกระนั้นก็ความวางการเรื่องทั่วไปต่างก็มีวาทะวิพากษ์ การจัดตั้งรัฐบาลของจะไม่ได้
รบกและต่อมาที่เป็นจริงตามนั้น โดยบรรคณาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ได้พยายามนำ
เอาวิธีที่ของจนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของถาวรจนเป็นเหตุให้รัฐบาลของไม่อาจบริหารงาน
ได้ต้องเกิดรัฐประหารเงินวาล์ว มีการจับกุมผู้นำของมิวนิสต์ไปคุมขังไว้ คณะกรรมการ องค์
ที่หนึ่งระบอบระบอบแห่งชาติ (ค.บ.ร.ช.) ก็ได้เข้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยขับไล่สมาชิกพรรค
แนวถาวรที่วิพากษ์ออกไปจากคณะรัฐบาลในที่สุด

การจัดตั้งรัฐบาลของนี้คือมิวนิสต์ได้เคยพยายามไว้กับประเทศเขตทิศใต้วาเทียน
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยพยายามแทรกซึมเข้าไปร่วมในการดำเนินงานของ
รัฐบาล และพยายามยกอำนาจในตำแหน่งสำคัญ ๆ ของรัฐบาลไว้ เมื่อไรอำนาจหน้าที่
ในตำแหน่งนั้นๆถูกกำลังไว้ให้เป็นที่ของมือทางการเมืองดเมียมของระบอบของพรรค
คอมมิวนิสต์ จนสุดท้ายประเทศนี้ก็คงสูญ เสียเอกราชไปหลังจากที่คอมมิวนิสต์ได้เข้าควบคุม
ศูนย์กลางในวงการบริหารของรัฐบาลจึงได้ผล อาจจะเห็นเพราะประเทศในอารักขา
เคยเห็นตัวต่างของมีงประเทศเขตทิศใต้วาเทียนมาแล้ว และนี่ จึงมีได้ปรากฏเองว่า

๑๖ Batwall หน้า ๑๑๑
๑๗ Handerson หน้า ๑๐๘

เลนซึ่งทะเลใดในตา ซึ่งที่ใครมีความชั่วเร็วในการจัดตั้งรัฐบาลยอม "แม้ว่าทะเลเป็น
กลางในตา เว้นไม่ว่าจะเป็นจีน เกียว ต๋า และอื่นใดมีเชื้อ ก็ไม่เลยยอมให้ล้นตามนิ้วคนเจ้า
ร่วมกบฏในขณะรัฐขาด อย่างที่ผู้รักไทยใช้ธนาธิกรรกลดคนมีวิชาดีอยู่ในรัฐขาดเท่านั้น"
ทั้งนี้มีการตีประเศต่าง ๆ ในขณะมีความคิดใหม่เรื่องรัฐบาลยอม เพราะฉะนั้นก็ว่า
รัฐบาลในรัฐนี้จะเห็นสถานะของนักวิชาคนมีวิชาดีแล้วลดคนของประเศตนเอง

ข่างโรกิตาม ร.๑. กองของ โดกระสารัฐประเศารชั้นในยี่ ค.ศ. ๑๙๑๖ และได
ตบิธยอมให้เจ้าสุวรณพญาเป็นนาถรัฐนทวิธกรั้งเลี้ยง ซึ่งก็ไ้มาความผิดในเรื่องรัฐบาล
ยอมกบฏมาไร้อีก แต่ในขณะมีลาวได้แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายเป็นกลางของเจ้า
สุวรณพญา ฝ่ายขวาของเจ้าบุญชุ่ม - นายทองดี และฝ่ายซ้ายของเจ้าสุภานุวงศ์ ทั้งสามเจ้า
ลาวไท้ประชุมรวมกันเป็นสามครั้งโดยพบทั้งในประเทศและนอกประเทศ ครั้งสุดท้ายได้
ตกลงกันที่เมืองซูริก (Zurich) ในสวิทเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๑๖ ตก
ลงกันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลยอม ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่คาดกันว่าถ้าไม่ไ้เจ้าสุวรณพญาเป็นนาถ
รัฐนทวิธกรั้งเจ้าสุภานุวงศ์คงไ้ยอมแน่ ความต้องการสามของสามเจ้าลาวที่ซูริกนี้ไ้
วางนแบบของรัฐบาลยอมแห่งราชโองการไว้ดังนี้ คือ :-

ก) นโยบายภายในประเทศ

๑. ลงมือปฏิบัติราชการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างวังหลวงบ้านที่เจ้าวรวง
ในลาวและพื้นสูติศกิตกอื่นในประเทศ

๒. ไ้ให้สิทธิเสรีภาพความระบอบระชาธิปไตยแก่พลเมืองลาวแท้ และให้บอ้าง
บพญ์ผู้ต่าง ๆ ทั้งหมคที่กิดที่เมืองหลวงเมือง พื้นสูติศกิตกอื่นเกี่ยวกับเสรีภาพความระบอบ
มีระชาธิปไตยแก่พลเมืองลาวแท้ผู้มีความเลือกทั้งที่ภาคหลวงภาคใ้ของมคิธิบรองเอาไว้
แล้วแต่ที่ ๑๙๕๓

๓. ไ้มีขังกั้นเอกภาพความเป็นกลางเอกราช และอำนาจอธิปไตยของชาติ

๒๑ กรมพระวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๑๑

๒๒ ค.ศ.๑.๑. อุตสาหกรรม หน้า ๑๑๑ - ๑๑๑

๔. ให้การระงับก่อกวนความยุติธรรม ความสงบสุขต่อมีพระราชอำนาจลูกคนที่
พระราชอาณาจักรเพื่อที่ที่ที่ที่ และใช้ความถูกต้องของของของชาติ โทษไม่ถือว่าประชา
ราชฎนั้นจะเป็นพรรคฝ่ายใดหรือเข้าบรรดการเมืองพรรคใด

๕. จะมีอธิปไตยราชวรมกำลังทหารของทั้งสามฝ่ายให้เจ้าเมืองเมืองอันเดียว
กันอย่างแท้จริงอันภายในของพื้นที่แห่งชาติ ตามโครงการที่ทั้งสามฝ่ายได้กำหนดเอาไว้

๖. จะมีองค์อธิปไตยราชวรม การอุตสาหกรรม และการช่างต่าง ๆ ของ
มีระเทศ อ่างเก็บน้ำทางคมนาคมและการขนส่ง ขบวนการวัฒนธรรมของชาติและเอาใจใส่อย่าง
ที่สุด การพัฒนาสาธารณูปโภคของมีระเทศราชวรม

๑) นโยบายการต่างประเทศ

๑. จะมีอธิปไตยราชวรม ๕ ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในการศึกษาและ
กันทั้งระเทศ เปิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริมความ สันติสัมพันธ์ทางการทูตกับต่าง
ประเทศ และในขณะนั้นกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยถือรากฐานจากความถูก
ของความกฎหมายและอธิปไตยของมีระเทศ

๒. ไม่เข้าผูกพันหรือเข้าร่วมรัฐาทางทหารใด ๆ ทั้งแยกอยู่ต่าง
ระเทศเข้ามาตั้งฐานที่ตั้งอยู่ในดินแดนลาว ส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาเจนีวาปี ๑๙๕๔ นั้นจะต้อง
โค่นล้มเลิกกันเสีย ไม่ยอมให้ระเทศใดใช้ดินแดนลาวเพื่อจัดการในทางทหาร ไม่ระบุใน
ความผูกพันของมีระเทศกับรัฐาทางทหารใด ๆ ทั้งหมด

๓. ไม่ยอมให้ต่าง ระเทศแทรกแซงเข้ามาในกิจการของลาวไม่ว่าจะเข้ามา
ในลักษณะใด ของไม่ว่า การค้า ระเทศผู้กองและเจ้าหน้าที่ทางทหารต่างระเทศทุกคน
ถอนออกไปจากลาว และไม่ยอมให้ของ การต่างระเทศหรือเจ้าหน้าที่ทางการของต่าง
มีระเทศใด ๆ เข้ามาในลาว

๔. จะให้การช่วยเหลือโดยตรง และอ้อมแก่เมืองไทย ๆ พม่าจากทุกระเทศ
ซึ่งมีความช่วยเหลือลาวให้ลาวรักษาการเศรษฐกิจของชาติขึ้นใหม่ขึ้น และให้ช่วยเหลือเองได้โดย
ถือหลักการเคารพอธิปไตยของลาวเป็นรากฐาน

๘. เถาะรถอัฐฎาและรถลงอื่น ๆ ที่ได้ยื่นไปแล้วในทางที่เป็นการลด
ดอกเบี้ยของระบอบของราชอาณาจักร และตอนนโยบายอันนี้จะเป็นกลางของราชอาณาจักร
โดยเดชะความสัตถาเจนิวาปี ๑๘๘๘ และในขณะอัฐฎาอื่น ๆ ทุกอัฐฎาก็จะลงลงสุดอัน
เป็นการทรงห้ามคอดคอกการที่กล่าวมาเหล่านี้

นโยบายต่าง ๆ ที่วางไว้ถ้ามีการปฏิบัติตามสมควรก็เห็นถึงข้าง เถาะจะนำ
ความเจริญก้าวหน้าและการซึ่งมาสู่ประชาชนและประเทศชาติ แต่เป็นที่น่าเสียใจ
ที่นโยบายดังกล่าวกลายเป็นเรื่องอภิศถการเท่านั้นไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง และเมื่อไม่นาน
ครั้งที่โยนเข้าทางฝ่ายนอกจนจะเบียดขับออกไปโดยแรง เช่น ไม่ให้เข้าร่วมกับอัฐฎา
อัฐฎาการผูกมัดที่เกาะเกาะการลงคอกกัน ไม่ร่วมมือในการรวมกำลังของอาวทั้งสามเข้า
คอกกัน รู้สึกเห็นใจในเหตุการณ์ประเทศเขาจะรักแรงโยนทิ้งการภายในของอาวโดยทรง
ไม่เคารพในความคิดของเจนิวาปีปี ค.ศ. ๑๘๘๘ และ ๑๘๘๖ เป็นต้น เหล่านี้เข้าเห็นอัฐฎา
สำคัญที่มิให้รัฐอาวยอมให้สามารถทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอันจะลงลง

ก. นโยบายของสหรัฐต่อการจัดตั้งรัฐบาลของอาว ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง
รัฐบาลของอาวที่เวลานั้นคือของเวือเวอานาน ประเทศในอเมริกา ครั้งเวลาตอนโตมั่งคั่งในเรื่องจำนวน
คณะรัฐมนตรีที่เข้าตนจะเข้าในมีส่วนในรัฐบาลผสม ซึ่งยังมีการแบ่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญ
อีกด้วย ประเทศอเมริกาทางประเทศซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์และโซเวียตกำลังก็มีมโนให้อาว
จัดตั้งรัฐบาลผสมและทั้งคนเป็นกลาง โดยให้สหภาพอเมริกานำให้รัฐบาลอาวจะผสมคอกของ
ของฝ่ายเจ้าสุวรรรณมาซึ่งเสนอที่จะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งฝ่ายรัฐบาลปัจจุบัน ๕ นาย ให้แก่ฝ่าย
เจ้าสุวรรรณมา ๕ นาย และเมื่อของฝ่ายเจ้าสุวรรรณมา ๕ นาย แต่เจ้าสุวรรรณมาซึ่งมีนาย
รัฐมนตรีสามารถอยู่ในขณะนั้นโดยที่ก็เห็นใจว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นขอให้เป็นของฝ่ายเจ้าสุวรรรณมา เพราะยังมีกำลังระดับ
ว่าเจ้าสุวรรรณมาจะเห็นกลางจริง ในระหว่างรัฐบาลของ (Abramov) เลขาธิการ
บุคคลเรเวียค และนายวินทรอบ บราวน์ (Winthrop Brown) เลขาธิการของรัฐบาลประจำอาว

๒๘ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๒๘

โคกทองถิ่นที่จะตั้งชุมชนใหม่ เจ้าสุวรพญานาได้เป็นนางศรีเมืองศรี นครอินทนิลพิมายหรือลพบุรี ในสมัย
 ไททรงจ้าวราชคฤห์เมืองลพบุรีหรือเมืองพิมาย เพราะกันว่าเจ้าสุวรพญานาควรจะได้อภิเษกกับกษัตริย์
 มหาดในขณะนั้นของเมืองลพบุรี และฝ่ายเจ้าสุวรพญานาควรจะได้อภิเษกกับกษัตริย์เมืองลพบุรีและ
 คำราชโดยเขาทำเรื่องด้วยหญิงเมืองลพบุรีว่ามารดาโงมเหศวรพญานาในสมัยนั้นเอง^{๒๖}
 ทำมีศรีในสมัยนั้นถึงกับพระอินทร์จะเอาพระอินทร์ไปเป็นพระจำเริญ ๆ ละ ๑ ล้าน
 เทพบุตรหรือ เทพธิดาซึ่งมีบุตรของเจ้าสุวรพญานา^{๒๗} ซึ่ง
 สมณะเจ้าสุวรพญานาจะลงโทษลงโทษ เมื่อเจ้าสุวรพญานาทำผิดที่จะลงโทษไม่ว่าอะไรเช่น
 เกล็ดหรืออะไรก็ตามของเจ้าสุวรพญานาเรื่องรัฐาธรรม ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็ไม่เคยเป็น
 กษัตริย์มาก่อน นายแฮร์ริแมน ได้เขียนบทความไวเรื่องหนึ่งชื่อว่า "What the
 United States is doing in Southeast Asia" และกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ขบวนการ
 ของสหรัฐอเมริกา ๑๙๕๕ ถึงปี ๑๙๖๐ นั้น ได้พยายามดึง ขบวนการชาตินิยมเข้ามามี
 ความสำเร็จสูง โดยเฉพาะในราชอาณาจักรไทยได้มีการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อต่อต้าน
 ภัยคอมมิวนิสต์จากเวียดนามเหนือ และกัมพูชาซึ่งมีความใกล้เคียงกับเขตทหารของ
 คอมมิวนิสต์ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนและขยายเขต
 ภัยคอมมิวนิสต์ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่น่าสังเกตว่าขบวนการชาตินิยมซึ่งมี
 เจ้าสุวรพญานาและนางอินทนิลของจังหวัดศรีสะเกษ นายแฮร์ริแมนและนายจอร์จ เอ. ลี
 โท เจ้าสุวรพญานาเป็นนางศรีเมืองศรี นครอินทนิลพิมายหรือลพบุรี เดิมที
 หมายที่จะไปเซอหรือเซอหรือจะอ้างว่าเป็นการชักชวนพระอินทร์ของราชอาณาจักรลาว เพราะ
 เจ้าสุวรพญานาอยู่ที่โคกทองหรือเมืองลพบุรี^{๒๘} อย่างไรก็ดีเนื่องจากขบวนการชาตินิยมซึ่ง
 จะยกกำลังมาต่อต้าน ขบวนการอินทนิลหรืออินทนิลหรืออินทนิลหรืออินทนิลหรืออินทนิลหรืออินทนิล
 ยืนยันว่าเจ้าสุวรพญานาได้เป็นนางศรีเมืองศรี นครอินทนิลพิมายหรือลพบุรี

^{๒๖} The New York Times, March 1, 1962
^{๒๗} Fifield ๒๓๗ ๓๓๓ - ๓๓๔
^{๒๘} American Journal, A Quarterly Review Vol.III No.3, December 1963, ๓๗ ๓๓๓
^{๒๙} A.S.S. ๑๓๓ ๒๓๗ ๓๓๓

มหาดไทยก็คิดเห็นของฝ่ายนี้ เห็นว่าฝ่ายเป็นกลางของเจ้าสุวรรมฤาได้ ๓ คน รวมคือ
 ฝ่ายเป็นกลางในเวียงจันทน์อีก ๕ คน เช่น ๑๑ คน ส่วนฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายได้ฝ่ายละ ๕ คน
 รวมกันของรัฐลาวและรัฐมณฑลลาวว่ากันทั้งสิ้น ๑๕ คน ข้อตกลงของรัฐลาวตอนสุดท้ายว่า
 มติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่าง-
 ประเทศแล้วจะต้องได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผู้นำของลาวทั้งสามฝ่าย เว้นไปรษณีย์
 อีกรวมไปสัก ๆ มติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางทหารของประเทศและนโยบายภายในประเทศจะต้อง
 ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทั้งสามฝ่ายเป็นการยืนยันรัฐลาวแนว สามเจ้า (Troika)
 ขึ้นเป็นหลักการใหม่และรู้จักดีของโซเวียต ๑๐

การเปลี่ยนหน้าที่ของรัฐไทยก็หมายถึงบังคับรัฐลาวลาวให้ทั้งรัฐลาวสามฝ่าย
 ขยายความถึงการของฝ่ายคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นพรรคการเมืองลาวเป็นกลาง ซึ่งในครั้งนั้น
 ไทยก็ได้ยึดอำนาจฝรั่งเศสในลาวได้เองเพราะรัฐไทยผู้คิดตัวเองแล้วว่า จะสนับสนุนฝ่าย
 เป็นกลาง และให้รู้ ว่ามกกับไปเจ้าบุญชุ่ม และรวมพลังมีขบวนการเป็นเอกฉันท์รัฐลาว
 ซึ่งบอกกล่าวแล้วจะไม่เห็นใจใครทั้งรัฐลาวสามฝ่ายของรัฐ ๑๑ นอกจากไทยที่ไม่เห็นด้วย
 แล้วก็มีเวียดนามที่คัดค้านประเทศหนึ่ง ผู้นำทางการเมืองของประเทศนี้ในเขตลาวสองครั้งคือ ๑๒

๑) การจัดตั้งรัฐบาลสามฝ่ายในลาว ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายลาวจะคงจะมีการใช้อำนาจ
 อย่างมากมายขึ้นนั้น จะทำให้ไม่รวมขบวนการคอมมิวนิสต์ที่จะใช้การเป็นทางมาจาก
 เวียดนามเพื่อเข้าสู่วิถีชนชาติได้ นอกจากนี้รัฐลาวสามฝ่ายจะระดมการเลือกโอกาสให้เวียดนาม
 เข้ามาร่วมขบวนการปกครองของฝ่ายลาวในสหภาพอินโดจีน ในกรณีนี้ เวียดนามก็ที่จะคง
 เจริญต่อประเทศทั้งสองประเทศที่เป็นรัฐของตน และ

๒) เวียดนามให้รู้ ทว่าการที่ลาวสามฝ่ายนั้น อาจจะถูกคอมมิวนิสต์สนับสนุนในลา
 มาได้ทันทีในทางระหว่างประเทศสองทางในเวียดนามใต้ได้

นอกจากนี้ ยานเฮย์เวอเรนซ์ เอ็ม เคิร์กเรน (Everett M. Kirkson) ผู้นำ
 คนหนึ่งของลาวที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้นำวิสาหกิจจากรัฐบาลอินโดจีนให้แทนของอินโดจีนภาค
 ของสหรัฐในการข. โอบี หาวราวา ๑๓

๑๐ ORBIS หน้า ๕๖๖
 ๑๑ Henderson หน้า ๑๖๖
 ๑๒ เรื่องเกี่ยวกับ หน้า ๑๖๖
 ๑๓ กรมประมงลาวกลาง "๒๐๖๓๓๓" ในกรุงเทพฯ ระหว่างเวลา ๑๖ ก.ค. - ๒๕.๓.๕๕

๑. ว่าเป็นการ ใดที่ควรที่จะกระทำในกรณีนี้ และจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
ของบุคคลใดบ้าง

- ๑. เป็นกลางที่แท้จริง
- ๒. เป็นกลางที่แท้จริง
- ๓. เป็นกลางที่แท้จริง

แต่การกระทำที่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นเอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
 ของบุคคลใดบ้าง... (Thomas J. Doherty)

... (Frank N. Trager) ...

On Record 117 20 (Speech in the Senate on May 21, 1962 by Senator Thomas J. Doherty, Democrat, Connecticut)

ความพอใจจากวิธีการของรัฐก่อนนี้เขาจะเข้าประชุมเจรจามีเงื่อนงำให้ ค.ศ. ๑๙๖๓...
 รัฐบาลตะวันตกที่เอาใจใส่กันทั่วไม่มีในกรณีนี้ก็เป็นเพราะความขัดแย้งระหว่างพรรค
 ราษฎรสังคมกับฝ่ายขวาที่เข้มแข็งของฝ่ายบริหารเป็นของตนเองของออสตริอา
 ใต้รัฐธรรมนูญที่มีระเบียบที่วางไว้โดยสภาผู้แทนราษฎรในรัฐธรรมนูญที่วางไว้
 อดี ใน ค.ศ. ๑๙๖๓ รัฐบาลเดิมมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงานในอีกสิ่ง ในวิธีการของรัฐ
 ในรัฐธรรมนูญที่วางไว้ และพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ของกรณีนี้ เพราะการกระทำเช่นนี้ในทาง
 หมายจึงอาจเป็นผลให้พรรคการเมืองของรัฐบาลเดิมมี อำนาจที่จะเข้าประชุมในที่ลับในที่
 ๑๑ มีหน้าที่ ๓๗ ในรัฐธรรมนูญที่วางไว้ของออสเตรีย (๑) วัตถุประสงค์ของออสเตรีย
 หลักการของรัฐธรรมนูญที่วางไว้ของออสเตรียจะเป็นที่พอใจของพรรคการเมืองที่วางไว้
 แต่ในใจที่วางไว้มีสาระ รัฐบาลเดิมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหานี้ในกรณีนี้
 เข้าใจว่าพรรคการเมืองที่มีหน้าที่วางไว้ "ประชาธิปไตย" แต่จะอยู่ในฐานะที่วางไว้
 ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐ ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖ ๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑ ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕ ๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑๐๐๐

๑. บทบาทของโครงการวิจัยรัฐบาลตะวันตก การวิจัยรัฐบาลตะวันตกมีลักษณะ
 เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ประเทศในยุโรปที่กล่าวถึงเริ่มแรกแล้ว ยกเว้นประเทศในเอเชีย
 ของอินเดีย ประเทศในอเมริกาที่กล่าวถึงในข้างต้น อาจจะเห็นได้ว่าแบบชีวิตและ
 แบบที่เห็นเป็นกลางแบบของชีวิต ^{๑๖} มีเพียงไม่กี่ประเทศในทวีปอเมริกา
 ตะวันตกแบบที่เรียกว่า *Troika* ของประเทศเหล่านี้เป็นโครงการวิจัยที่เห็นได้ชัดว่าจะ
 ประสบผล และ แนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในเชิง จินตนาการที่จะร่วมมือกับยุโรป

๑๖ *Bandarson* หน้า ๑๕๖ - ๑๕๗

๑๗ องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนาจากสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายในทางไว้ในรัฐ
 ธรรมนูญของสหประชาชาติ (การประชุมที่เจนีวา ค.ศ. ตุลาคม ๑๙๕๕) ได้
 มีมติว่า... เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชีย
 ตะวันออกและ องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลางจะจัดตั้งโครงการ
 ๑๘ องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนา... องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลางจะจัดตั้ง
 ๑๙ องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนา... องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลางจะจัดตั้ง
 ๒๐ องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนา... องค์การเพื่อประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลางจะจัดตั้ง

หรืออย่างน้อยก็อาจจะรวมถึงในขณะต้นแต่หวังลอประโยชน์ส่วนตัวในขั้นสุดท้าย โดยไม่เห็น
 ควบกับการจัดตั้งรัฐบาลผสมตามแนวความคิดของที่ประชุมเจนีวาครั้งที่ ๒ แต่ก็ไม่สามารถ
 ชักจูงตามแนวความคิดของระเทศอื่น ๆ ได้ ซึ่งโดยไม่เห็นด้วยเพราะได้เห็นหรืออย่าง
 นานว่าในเวลาใดก็ตามที่ไทย เวียดนาม และจีน ว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์
 นั้นต่อมารัฐบาลของสมัครก็กลายเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ไปโดยสิ้นเชิง นายถวิล กฤษณัมภ์ รัฐมนตรี
 ท่างประเทศไทยได้แถลงข่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๙๖๓ ซึ่งมีความเห็น
 ใจว่า

“ประเทศไทยได้ใช้ความพยายามที่จะหาหนทางที่จะหาหนทางที่จะ
 (รัฐบาลผสม) แต่ในที่สุดเราก็ต้องยุติในอันชอบ เหตุเพราะเราต้องดำรงไว้ซึ่งนิยม
 ในเรื่องนี้นั้นเป็นเพราะเราเป็นระเทศเล็ก เราไม่สามารถที่จะทนต่อความกดดัน
 จากมหาอำนาจได้โดยเฉพาะเมื่อประเทศเหล่านี้ไม่ให้อำนาจเอกราชอื่นใด นอก
 จากจะต้องยอมรับข้อเงื่อนไขนั้น หรือไม่ก็จะต้องอยู่กับฝ่ายที่ก่อการขยายอาณาเขต
 ของตน หน้าที่ความเราคือการยินยอมด้วยการตั้งข้อสงวน... ผู้คนไทย
 ให้ออกคำแถลงข่าวที่หาที่ของเราว่า เราลงนามในความตกลงนี้เพราะเราเห็น
 ความหมายของความตกลงนั้นน้อยว่าสมมุติว่าไม่ แต่ เป็นเพราะว่าเราถูก
 บังคับให้เสียสละเพื่อเห็นแก่สันติ เพื่อความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคส่วนนี้เท่านั้น
 เป็นความหวังอย่างแรงกล้าของเราว่า ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามความ
 ทกลงอย่างเคร่งครัด และถ้าเป็นที่ระจกในภายหลังจากนี้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติ
 ตามพันธะของตนอย่างจริงจังแล้ว เราจะถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบของ
 ของการระส่ำระสายของทั้งสองฝ่าย และจะต้องได้รับการประณามหรือการรณนพรม
 เมื่อถึงเวลาที่จะทำเช่นนั้น นี่เป็นข้อสงวนของฝ่ายไทยในการลงนามในความค
 กลงเจนีวา ...”

Foreign Affairs Bulletin, "The Situation in South-East Asia"
 (Vol. III No. 1 August - September 1963) pp 7-8

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เคล็ดรัฐชาติอเมริกาได้เขียน < เพื่อระงับกองใหญ่ที่เริ่ม
 เช่นจริงจัน เจ้าสุภานุวงศ์ไม่พอใจที่สถานการณ์ที่โคลัมเบียของอำนาจเริ่มโดยเจ้าสุภานุวงศ์
 นายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าภาพลักษณ์ที่แท้จริงของชาวคนจึงไม่ยอมให้ภาพรวมที่รัฐชาติ^{๕๖}
 นอกจากนั้นยังมีข้อขัดแย้งอื่น ๆ อีกเช่น เมื่อจะต้องเป็นทั้งเจ้าคณะผู้แทนอาริเยร์ของสมเด็จพระ
 ธรรมราชาธิราชที่เสด็จกลับมายังปี ๑๖๖๓ นั้นเจ้าสุภานุวงศ์ได้แต่งตั้งให้นายทองดี พ่อ
 ธรรมรักษ์ เป็นผู้รักษาการนายกรัฐมนตรี และให้เป็นผู้เลือกคณะผู้แทนที่จะไปร่วมประชุมกับเจ้า
 ราชวดีเอง ซึ่งฝ่ายสมเด็จพระเจ้าให้แต่งตั้งนางทองดีนาง ๆ ของเจ้าสุภานุวงศ์จะเป็น
 ของเจ้าราชวดีเพราะไม่ให้เขียนโองการหมิ่นเชลยศึกของอาริเยร์ ๓ ฝ่ายถึงที่ใด กองทัพไว้ จาก
 ข้อขัดแย้งอย่าง ๆ นี้เอง เจ้าสุภานุวงศ์จะพูดกับเจ้า ๆ ฝ่ายสมวารราชวดีจึงให้คนหัว
 ลอกไปจากเมืองจันทน์และหนีไปอยู่ในเขตปกครองของอยุธยาใหม่ ทั้งนี้รัฐชาติของเจ้าราช
 ชาติตั้งขึ้นนั้นจึงบังเกิดความขัดแย้งภายในของระบอบ สมเด็จพระเจ้าที่จะเลิกการขัดแย้งอันนี้ อำนาจ
 ของนายกรัฐมนตรี คือ เจ้าสุภานุวงศ์ก็เป็นขอเฉพาะรอย ๆ เมื่อของวงเวียนจันทน์เท่านั้น
 ส่วนทางด้านเหนือของอาริเยร์ฝ่ายที่เลือกแล้วยังคงถืออำนาจและไม่ยอมขยับภายใต้การควบคุมความ
 ทางการเมืองโดยนายธรรมรักษ์ นายธรรมรักษ์ ก็ยังคงมีอำนาจอิสระเหนืออำนาจของบุคคลอื่น
 ทั้งนี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้ว การที่จะหวังการประสานความร่วมมือกันในคณะรัฐมนตรีของจริง
 คณะเป็นไปไม่ได้ เคยจะกระทำได้ และฝ่ายต่าง ๆ ของสมวารราชวดีและอธิราชที่ปกครอง
 มีอยู่ ๕ เมื่อกล่าวถึงในเวลานี้มีอำนาจอยู่ที่ว่าไม่มีใครจะข่มขู่อำนาจของตนไม่
 ง่าย ๆ เคยกล่าวแก่และฝ่ายอื่น ๆ มีความเชื่อเชื่อใจในกันและกัน

๕๖ E. R. Sambell หน้า ๓๐
 ๕๗ The Eastern Asiatic Review (No. 10 Vol. XIII, March 5, 1964) ๑๒๑-๑๒๒
 ๕๘ The American Register of World Event, A Review of the Year 1963
 London, 1964 หน้า ๑๕๕

๑. ปัญหาการรวมกองที่มีสิ่งสามอย่างและการรวมอำนาจปกครอง

ก. ปัญหาการรวมของพื้นที่ ฝ่ายรัฐบาลสหรัฐ คือ การรวมกองพื้นที่นั้นเป็นเรื่องยากที่สุด ประเทศดาวใต้เคยประสบความล้มเหลวในการรวมกำลังทหารระหว่างกองเขตหนึ่งกองใดกับกองของขบวนการในเขตดาวมากครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๑ โขงทหารฝ่ายสังคมนิยมมีความเชื่อแรงและได้รวบรวมเข้ามามีอยู่ในเวียดนามเหนือ ในการประชุมระหว่างดาว ๓ ฝ่ายที่เมืองบูริก ก็ได้มีความพยายามที่จะตกลงกันในเรื่องการรวมของพื้นที่ "ตามข้อเรียกร้องซึ่งเห็นที่สมมติของฝ่ายต่าง ๆ" แต่การที่เห็นการในขั้นสุดท้ายของการประชุมไม่ได้เกิดขึ้น สักทีตามหวัง

ในเรื่องนี้ ฝ่ายซ้ายอย่างกองกลางก็ได้เรียกร้องเรื่องเดียว คือ การจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะ ส่วนเรื่องการรวมกองทหารของดาวทั้งสามฝ่ายนั้นที่ประชุมได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของขบวนการของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสรุปโดยสรุปว่า "ลงมือปฏิวัติการรวมกำลังทหารของทั้งสามฝ่ายให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงซึ่งหมายถึงการที่กองกำลังทหารกองกลางที่นำโดยกองกำลังดาวใต้ได้กำหนดให้เข้าเป็น" และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะขึ้นแล้ว ก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผสมเกี่ยวกับการรวมกำลังทหารขึ้น

ความคุ้นเคยกันของขบวนการรวมเกี่ยวข้องกับภารกิจของ พลตรีเริ่มของคณะกรรมการผสมเพื่อการรวมทหารโคเรียของกำลังของพันธมิตรอื่น ๆ กองนั้น มีระบอบควบคุมการของทั้งสามฝ่ายเพื่อให้ช่วยในการควบคุมของคณะกรรมการความประพฤติระหว่างประเทศและได้มีประจำอยู่ในเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และเชียงขวางของลาวทั้งหมด และวิธีนี้ไม่เป็นข้อยกเว้นการรวมกำลังสามฝ่ายซึ่งคงมีผลการสู้รบกันอีก รัฐบาลดาวจึงได้มาเรื่องนี้อยู่ที่ประชุมเจเนวาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ภายใต้ ในที่ประชุม ผู้นำของสหรัฐได้กล่าวถึงปัญหาการควมมีกำลังมีประมาณ ๑๐,๐๐๐ คนถึง ๒๐,๐๐๐ คนเท่านั้น และให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าการที่สามขบวนการทั้งระจกัจะจากกันโดยสิ้นเชิงอยู่ในความควบคุมของกองกำลังกองจากนั้นอาจจะเริ่มกับขบวนการของดาว อย่างแรกก็ตามเจ้าขบวนการดาวใต้ขอเพิ่มกำลังเป็น ๑๐,๐๐๐ คน และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของดาวจึงได้ปฏิเสธที่จะนำเรื่องเข้าไว้ในปฏิญญาคำควบคุมความมั่นคงของดาว "ข้าพเจ้าหวังว่ารัฐบาลสหรัฐของดาวฝ่ายซ้ายกับขบวนการ

๑๖ พูตองอรรถที่ ๒๔ หน้า ๑๒๒
 ๑๖ Modelski หน้า ๑๖

ก็มีปัญหาความคลุมเครือ สถานีวิจัยกระจายเสียงของดาวแดงในระแวกนี้ก็ได้เสนอขอความสนับ
 สนุนว่า การรวมกองทัพอาวเข้าด้วยกันเป็นเรื่องของดาวเอง รัฐมาดดาวเท่านั้นควรเป็น
 ผู้จัดการ และทางประเทศไมควรถูกเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะจะเป็นการแทรกแซงดาว ดังนั้นที่ประ
 รุณเจนีวาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๑๙๖๖ จึงได้ตกลงขออนุญาตขอลือครองของเจ้าสุวรรณา
 โคมธรรมาธิบดีว่ามีกำลังทหารบกใต้ทั้งหมดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คนและจะไม่มีการขจรจู่เรื่องนี้ไว้ใน
 ความตกลงเจนีวา แต่ได้ขอให้เจ้าสุวรรณาในฐานะนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลขอขานให้คำมั่น
 ที่อยู่ที่ประชุมว่าจะยึดถือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งเจ้าสุวรรณา
 ฎาก็ได้ให้การยอมรับ ดังนั้นต่อจากที่ตกลงในเรื่องความตกลงเจนีวาแล้ว เจ้าสุวรรณา
 ก็ได้เข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้ เรื่องสำคัญจะรวมกันไว้ในเมื่อเวลาถึงสามฝ่ายได้ตกลงรวมกองทัพอ
 าวเข้าด้วยกันเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๑๙๖๖ ต่อจากนั้นไม่กี่วันเครื่องบินอเมริกันลำหนึ่งซึ่ง
 บรรทุกเสบียงอาหารมาให้ทหารฝ่ายเป็นกลางที่ทุ่งในดินที่ถูกฝ่ายเรือดาวยิงถล่ม บังคับให้ทหาร
 ฝ่ายเป็นกลางและฝ่ายปลดอาวุธเดินกลับคืน ความตกลงที่ถึงตัวไว้ที่เขื่อนสันตติวงศ์เดิมอีกไม่
 โคมปริบาย ฝ่ายปลดอาวุธก็กลับใจยอมหนีอยู่ในเขตยึดครองทางเหนือของลาวตามเดิม และ
 บางพวกก็หลบหนีข้ามไปอยู่ในเวียดนามเหนือ ดังนั้นถึงวันนานเข้า ๆ เขากองที่จะรวมกองทัพอ
 าวทั้งสามฝ่ายเข้าด้วยกันนั้นก็อาจจะไกลออกไปทุกที ในขณะที่พวกทหารเวียดนามเหนือก็จะเพิ่ม
 การระดมและสนับสนุนฝ่ายปลดอาวุธมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์อันยุ่งยากมีการ
 กระทบกันโดยนอกระบบของดาวเรื่องนี้ ปัญหาการรวมกองทัพอาวทั้งสามฝ่ายจึงไม่มีทางจะทำได้เลย

๒. ปัญหาการรวมอำนาจปกครอง ความขัดข้องในความตกลงเจนีวา ปี ค.ศ. ๑๙๖๖

ได้กล่าวถึงเขตภาคและบูรณาการทางทหารของดาวไว้ตามแนวเขต และในปฏิญญาร่วมด้วย
 ความเป็นกลางของดาว ซึ่งในทางปฏิบัติทั้งในระหว่างหรือภายหลังการประชุมที่เจนีวาซึ่งดาว
 ไม่ได้อำนาจหรือบูรณาการทางทหารเขตอำนาจหรือเขต ในบริเวณแขวงจำปาศักดิ์ แขวงลงสา
 วมทั้งสูงในลาวด้วยนั้น ก็ยังคงเป็นเขตอิทธิพลของฝ่ายระดมการปลดอาวุธ ทัศนียภาพที่สงบอย่างชวา
 ในเขตภาคกลางและภาคใต้ก็ดูเหมือนจะสงบลงฝ่ายนี้ชัด เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของดาวในปัจจุบัน
 ซึ่งยังคงมีการระดมอยู่บ้าง โดยครั้งนั้นทำให้เห็นว่า ปัญหาการรวมอำนาจปกครองและการรวม
 ทหารทั้งสามฝ่ายนั้นเป็นไปได้ อย่างไรก็ดีความสำคัญของการปลดอาวุธและอำนาจเป็นกลางนั้น



มีผลให้คนเมืองที่จะรวมกันได้ ซึ่งผู้รวบรวมอาจพิจารณาถึงของฝ่ายตรงข้ามหรือเข้าอกเข้าใจ
 ก็น่าดี ความจริงเมื่อครั้งรัฐบาลสยามได้จัดตั้งขึ้นของจำเริญใหม่ ๆ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน
 ๑๙๖๒ นั้น ก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาการรวมอำนาจปกครองขึ้นเพื่อ
 ใช้บริหารที่ปรึกษาและสภาผู้แทนราษฎร และวิธีการที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายปกครอง
 ของลาวซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นองค์การปกครองที่เอกราชที่มีระบอบประชาธิปไตย เป็นงาน
 ของคณะกรรมการนี้โดยสรุปแล้ว เนื่องจากเกิดการรุกรานขึ้น และเพื่อเข้าประชุมร่วมกับสภาผู้
 แทนราษฎรของไทย ทั้งนั้นในขั้นต้นลาวทั้งฝ่ายจึงมีผลทางด้านปกครองภายในของลาว
 ของสหราชอาณาจักรเห็นพ้องกันว่า องค์กรจะครั้งครั้งใช้หนังสือพิมพ์ทาง นอกเจ้าสุวราชมนตรี
 นายกรัฐมนตรีของลาวเองจะไม่สามารถที่จะเดินทางเขาไว้ในบางประเทศที่ฝ่ายบริหารของลาว
 ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายอื่น^{๕๕} เรื่องการรวมอำนาจปกครองของลาวจึงถูกออกจะหมด
 ลงจึงเกิด^{๕๖} คราวนี้เองที่ฝ่ายบริหารของลาวซึ่งได้เจรจามาเมื่อครั้งลาวมีลาวฝ่ายที่เอเซีย สมัย
 ปี ๑๙๖๑ มีนิวยอร์กไทมส์ได้วิจารณ์ว่า ในขณะที่เจ้าสุวราชมนตรีกำลังระดมความวุ่นวายภายใน
 ของลาวซึ่งลาวกำลังเข้ามาบรรเทาความวุ่นวายนี้ ลาวจะผ่านทั้งฝ่ายลาว ฝ่ายเป็นกลาง
 และฝ่ายสหประชาชาติ ทั้งก็ยังมีอำนาจที่มีอยู่จากองค์การของสหประชาชาติและจากคนเอเซีย การของสห
 ประชาชาติและลาวก็ว่าเมื่อ ลาวจะหาวิธีการ^{๕๗} การปกครองภายในของลาวได้คือให้ลาว
 ของลาวมีผลที่จะสร้างการรวมกันครั้งใหม่ที่จะมีผลออกให้จึงหวังหนึ่งของประเทศลาวใหม่ภายใน

๔. ปัญหาการถอนทหารต่างชาติออกจากลาว

ความตกลงกรุงเทพฯ ค.ศ. ๑๙๖๒ นั้น ได้กำหนดให้ทหารและเจ้าหน้าที่ทหาร
 ต่างชาติถอนตัวออกจากลาวโดยกลางปีระยะเวลา ๑๘ วันนับแต่วันที่ลงนามในความตกลง
 (คือวันที่ ๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๒) ทั้งนี้ เพื่อให้มีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ

^{๕๕} Bangkok World, March 27, 1963

^{๕๖} The New York Times, November 12, 1962

ความถูกต้องของระยะเวลา ซึ่งคณะกรรมการผู้แทนของซีเออีเอ เสนอความถูกต้องของระยะเวลา
ให้รัฐบาลสามารถจะพิจารณาและพิจารณาในคณะกรรมการได้โดยที่รัฐบาลจะทราบภายในวันที่ ๓๐
๓๐ ธันวาคมซึ่งมีกำหนดในระยะเวลาของ ในการพิจารณาและพิจารณาที่มี อยู่ในรัฐบาลและพิจารณาได้
ถ้าหากผู้แทนและพิจารณาได้ ๓ ครั้ง นี้

- ๑. ผู้รับเงินกู้ เป็นที่ทราบและพิจารณาของรัฐบาล
- ๒. ผู้รับเงินกู้ เป็นที่ทราบและพิจารณาของรัฐบาล
- ๓. การรับเงินกู้ เป็นที่ทราบและพิจารณาของรัฐบาล

๓. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๔. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๕. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๖. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๗. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๘. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๙. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๐. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๑. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๒. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๓. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๔. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๕. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๖. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๗. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๘. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑๙. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๒๐. ส่วนที่ ๓ ของการพิจารณาของรัฐบาลว่าควรจะรับเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์

๑๖
 Far Eastern Economic Review, December 6, 1962.
 ๑๗

๘. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศในลาว

การตั้งหวังไว้คณะกรรมการ ๖ ซึ่งทำหน้าที่รักษาอันติการในลาว และเป็นที่
 เครื่องมือซึ่งตั้งที่จะประพันธ์ความเป็นกลางของลาวให้ถาวรโดยนัย อาจจะเป็นการมองใน
 องค์การใหม่ มีฐานะสำคัญที่หวังระงับ คือ คณะกรรมการ ๖ นี้ไม่อาจบรรลุหน้าที่ที่
 รัฐบาลลาวกำหนดของเมื่อวันที่ ๓.๓.๑๙๖๖ ได้ เช่น ความตกลงถ่วงดุลในระชาธิปไตยคณะกรรมการ
 สิทธิมนุษยชน ๖ ภายหลังจากที่รัฐสภาซึ่งอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ๖ เคยปรากฏว่า
 คณะกรรมการ ๖ ๖ เลิศ คณะกรรมการเอง นอกจากจะไม่ยอมที่จะยอมรับมติของสภาสิทธิมนุษยชน
 คือ ยืนกราน และพยายาม ปฏิเสธหน้าที่ที่ระงับไม่ได้ เพราะไขว่คว้าเงินใช้ว่าคณะกรรมการ
 จะกองให้เสียงเอกฉันท์ไม่ว่าจะกล่าวในการอะไร ทั้ง ๆ ที่พิจารณาความดีความชอบว่าด้วยความ
 เป็นกลางของลาวแต่กลับกลับหน้ามือเป็นหลังว่า การพิจารณาคณะมนตรีใด ๆ คณะมนตรีเริ่มของ
 คณะกรรมการ ๖ ของลาว ไม่ได้อะไรเลยซึ่งต่างจาก เวียดนามที่เป็นระบอบสังคมนิยม
 และมติของคณะกรรมการ ๖ นั้นจึงจะลงใจเสียงเป็นเอกฉันท์ สกปรกบ้างแล้ว ครั้นเมื่อ
 เมื่อเกิดการสู้รบครั้งใหม่ในลาวระหว่างทหารฝ่ายเป็นกลางของลาวของกองทัพลาวฝ่าย
 ฝ่ายกลางของลาวฝ่ายขวาของลาวกับฝ่ายซ้ายของลาวที่สู้รบกัน เมื่อ ๓๐ มีนาคม ค.ศ.
 ๑๙๖๖ นั้น คณะกรรมการ ๖ ทั้งหลายก็จะเข้าระงับเรื่องขึ้นมาทันที แต่ไม่เช่นนั้น
 เพราะผู้แทนของตนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการปฏิรูปการใด ๆ เพื่อระงับการระงับ
 การผูกพันนั้น คือ ไม่ยอมเสียงขยับขยับให้คณะกรรมการ ๖ ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้ หรือถึงแม้
 จะผ่านเรื่องอะไรที่ขู่ที่จะถูกล้างล้างให้หมดไปโดยทันทีซึ่งบ้านการเมืองลาวของชนชั้น
 ฝ่ายกลางลาวอาจจะไม่กล้าทำ นอกจากคณะกรรมการ ๖ นี้จะกลายเป็นการระงับระงับแก่ ก็ต้องบ้าน
 สิทธิการต่าง ๆ อันถึงเวลาแล้วเท่านั้น ^{๕๕} ซึ่งไม่เพียงแต่ระงับการระงับระงับระงับ

๕๕ ๑๙๖๖ หน้า ๕๑๑

๕๕ New York World, March 27, 1963.

นอกจากจะมีสาเหตุมาจากผลกระทบทางองค์เมทาบอลิซึม และยังมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
 ของความทรงจำระยะสั้น อ.ศ. ๑๖๖๖ เดง ทั้งนี้เพราะยาที่มีฤทธิ์ต่าง ๆ ก็ยังอาจมีผล
 การที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาเมื่ออาการยังไม่อาจบรรเทาได้ ความผิดปกติจะเกิดขึ้น
 ชั่วครู่ ในภาวะที่มีผลข้างเคียงจะเกิดขึ้นได้เร็วและรุนแรง อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต
 มีวิธีแก้ไขได้ และจะทราบผลเร็วขึ้นถึงภาวะนี้ของโรคเบาหวาน

